



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 หน้า 8 มูลค่าข่าว 61,404.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กกอ.ทำแผน‘ยูนิเน็ต’ลุยงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษา-วิจัย

ไทยโพสต์ ● มติ กกอ.เห็นชอบตั้ง กกอ.จัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเปลี่ยนผ่าน ลุยงานสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยการศึกษา-วิจัยของประเทศ ทำแผนซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน มอบ “เลขชา กกอ.” นั่งประธาน

นางเพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (รอกเลขชา ทปอ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีมติเห็นชอบตามที่ ทปอ.เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเปลี่ยนผ่าน หรือยูนิเน็ต (UniNet) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) เป็นประธาน นางอรสา ภาณุวิมล และนายภูซงค์ อุทัยภาค เป็นรองประธาน และมีนางสาววัฒนาพร สุขพรต, นายปานใจ ธารทัศน์วงศ์, นายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, นายเด่นพงษ์ สุดภักดี, นายชญา ลิมจิตติ, นายประมา ศาสตร์ระจิว, นายสุทนเฉื่อยพุก, นางสาวรุปนีย์ ธรรมเมธา, นายพิทา จารุพูนผล, นายวิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์, นายอภิชาติ ตีระประเสริฐสิน, ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ผู้แทนจากสำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง และผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็น

กรรมการ และยังมีนายเพ็ญชัยภัต ไชยสิทธิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนตนและนายสมศักดิ์ มิตะธา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

“ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจหน้าที่ คือ 1.กำหนดทิศทางการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัยของประเทศไทย 2.จัดทำแผนงานการให้บริการการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายตลอดจนเสนอโครงการในการบริหารจัดการองค์กร 3.จัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัยของประเทศไทยและ 4.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มอบหมาย” รองเลขาฯ ทปอ.กล่าว.